

Số: /BC-UBND

Tân Khai, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 04, HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Báo cáo số 21/BC- HĐND ngày 26/9/2022 của HĐND thị trấn Tân Khai về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Qua xác minh, xem xét UBND thị trấn Tân Khai trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri Nguyễn Thị Mai, ngụ tại tổ 4, khu phố 7 có ý kiến: UBND thị trấn Tân Khai không quan tâm đến gia đình tôi là gia đình chính sách.

Trả lời: Qua ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Mai UBND thị trấn trả lời như sau: Gia đình bà Mai là gia đình chính sách thuộc 2 đối tượng là Thờ cúng liệt sỹ (thân nhân chủ yếu) và thờ cúng Mẹ việt nam anh hùng. Về các chế độ chính sách như tiền Lễ tết, thờ cúng do nhà nước cấp theo quy định UBND đề cấp đầy đủ cho gia đình bà, trước đây nhà bà bị hư hỏng xuống cấp UBND thị trấn cũng làm hồ sơ đề nghị sửa chữa và cũng đã được cấp tiền sửa chữa. Ngoài ra vào các dịp lễ 27/7, tết nguyên đán UBND thị trấn cũng đã vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình chính sách thì gia đình bà cũng được nhận đầy đủ. Riêng đối với khoản đi nghỉ dưỡng là gia đình bà không được hưởng lý do: Căn cứ Khoản 5 Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBTVQH về ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ, vợ hoặc chồng, con liệt sỹ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sỹ hoặc có hai con liệt sỹ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm. Trường hợp Bà Nguyễn Thị Mai là con duy nhất của liệt sỹ Nguyễn Tuôi nhưng không bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng do đó bà không được hưởng chế độ điều dưỡng. Do vậy ý kiến của bà nói UBND thị trấn không quan tâm đến gia đình bà là không có cơ sở.

2. Cử tri Lê Đình Tuyên, ngụ tại tổ 4, khu phố 1 có ý kiến: Nghĩa trang khu phố 7 hiện nay là ai quản trang; việc thu phí chôn cất tại nghĩa trang này có niêm yết không? số tiền này dùng vào việc gì chứ hiện nay rất mất trật tự, ai muốn chôn đâu thì chôn.

Trả lời: Nghĩa trang khu phố 7 do Ban quản lý khu phố 7 quản lý từ năm 1997 cho đến nay, việc thu phí chôn cất do người dân ở khu phố 7 thống nhất mức thu và có công khai niêm yết, số tiền trên được chi trả cho việc quét dọn, cải tạo đất xung quanh khu vực nghĩa trang và nhập vào quỹ hoạt động của khu phố 7.

3. Cử tri Đỗ Thị Phương ngụ tại tổ 9, khu phố 1, có ý kiến: Đường tổ 9 lúc trước có làm (Ông Phương công ty Phương An làm) nay đã bị hư hỏng nhiều, nhiều ổ voi, ổ gà, nhân dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND thị trấn xem xét, khắc phục.

Trả lời: Về nội dung cử tri phản ánh UBND sẽ tiến hành xác minh cùng Ban quản lý khu phố. Sau đó sẽ có giải pháp kết hợp với Chương trình xây dựng nông thôn mới hợp dân đóng góp kinh phí cùng với nhà nước để thực hiện nâng cấp, sửa chữa mở rộng tuyến đường trên để người dân đi lại thuận tiện hơn.

4. Cử tri Đỗ Xuân Ngoi, ngụ tổ 3, khu phố 2, có ý kiến: Đề nghị UBND thị trấn tham mưu huyện cấm biển báo tốc độ, biển báo giao thông đường Z68.

Trả lời: Ngày 12/10/2022 UBND thị trấn Tân Khai đã ban hành Công văn số 210/UBND-KSX trình UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc rà soát các tuyến đường cần cấm biển báo trong đó có tuyến đường cử tri kiến nghị để đảm bảo an toàn giao thông. Vì vậy tuyến đường này sẽ biển báo trong thời gian tới.

5. Cử tri Kiều Ngọc Năm ngụ tại tổ 7, khu phố 2 có ý kiến: Bao giờ mới có xi măng.

Trả lời: UBND tỉnh đã hoàn thành công tác đấu thầu xi măng. Do đó UBND thị trấn Tân Khai đã lấy xi măng về để thực hiện công tác đổ bê tông sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện.

6. Cử tri Nguyễn Văn Quang, ngụ tại tổ 7, khu phố 2 có ý kiến: Việc thành lập Ban liên lạc hội thành cổ Quảng Trị ở thị trấn Tân Khai có được không? Xin ý kiến UBND thị trấn?

Trả lời: Hiện nay UBND thị trấn không có chủ trương việc thành lập Ban liên lạc hội thành cổ Quảng Trị, tuy nhiên UBND thị trấn sẽ chuyển ý kiến này cho Hội Cựu chiến binh thị trấn xin ý kiến Hội Cựu chiến binh huyện xem xét, cho ý kiến.

7. Cử tri Hà Trọng Minh , ngụ tại tổ 1, khu phố Tàu Ô có ý kiến: Nhân dân khu phố Tàu Ô xin mở đường qua tổ 1, qua đến văn phòng khu phố Tàu Ô (từ nhà ông Lê Huy Tuất tự hiến đất và tài sản trên đất đến đường cấp theo văn phòng khu phố Tàu Ô) để thuận tiện người dân của khu phố Tàu Ô đi lại được dễ dàng, không đi ngược Quốc lộ 13 được không?

Trả lời: Qua ý kiến cử tri sau khi xem xét vị trí tuyến đường cử tri đề nghị cập nhật đi cắt ngang qua một số các thửa đất hình thành tuyến giao thông mới

hoàn toàn. Do đó, UBND thị trấn Tân Khai không có thẩm quyền cho phép mở đường giao thông, đồng thời UBND huyện cũng không cho chủ trương tự hiến đất làm đường vì vậy kiến nghị của Cử tri là không được chấp thuận.

8. Cử tri Lê Huy Tuất, ngụ tại tổ 1, khu phố Tàu Ô có ý kiến: Đề nghị UBND thị trấn lên phương án làm biển số nhà cho nhân dân để thuận tiện trong giao dịch dân sự?

Trả lời: Hiện nay UBND thị trấn đang phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, các ban ngành của huyện tham mưu UBND huyện triển khai đề án đặt tên đường và số nhà trên địa bàn thị trấn.

Trên đây là trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND thị trấn Tân Khai sau kỳ họp lần thứ 4, HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND thị trấn./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND thị trấn;
- CT, các PCT. UBND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH